



จดหมายข่าว

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลโนนสูง

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

Nonsung Subdistrict Municipality



“โนนสูง
ท้องถิ่นน่าอยู่”



โครงการ
 “อำเภอโนนสูง น้อมนำพาอำเภอเป็นสุข”
 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยอำเภอโนนสูงได้กำหนดจัดโครงการ “อำเภอโนนสูง น้อมนำพาอำเภอเป็นสุข” ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการนี้ เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดยนายณัฐพล ตะเกาน้อย ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ได้ให้การสนับสนุนระดับเพลิง รถกระเช้า เพื่อตัดแต่งกิ่งไม้ รถเก็บขยะ พร้อมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ และบุคลากรในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day (อำเภอโนนสูง น้อมนำพา อำเภอเป็นสุข) โดยเทศบาลตำบลโนนสูงได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดบริเวณลานอเนกประสงค์ และบริเวณอาคารที่ว่าการอำเภอโนนสูง โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอโนนสูง





การประชุมคณะทำงานช่วยเหลือ
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งในการรับสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
โนนสูง และนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลโนนสูง และนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ในการนี้ เทศบาล
ตำบลโนนสูง ได้จัดประชุมคณะทำงานผู้ช่วยเหลือผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำเทศบาลตำบลโนนสูง โดยนายบรรดูลย์ พุนรัตน์บัณฑิตย์ ปลัดอำเภอ
รักษาราชการแทนนายอำเภอโนนสูง ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำเทศบาลตำบลโนนสูง ให้การชี้แนะแนวทางการดำเนินงานตาม
กฎหมาย และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานแต่ละฝ่ายที่ได้รับ
การแต่งตั้ง โดยการประชุมดังกล่าวประชุมเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสูง





การรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง และนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโนนสูง กำหนดให้มีการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง และนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง โดยในส่วนของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงที่จะมีการเลือกตั้งทั้งสิ้น ๑๒ คน นั้น การเลือกตั้งให้ถือเขตของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเป็นเขตเลือกตั้ง มีจำนวน ๒ เขตเลือกตั้ง ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ ๑ จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงที่จะมีการเลือกตั้ง ๖ คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ ชุมชนตลาดใหม่ ชุมชนแสนสุข ชุมชนศาลตาปู่ ชุมชนบ้านเพิ่ม ชุมชนดอนแก้ว และเขตเลือกตั้งที่ ๒ จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงที่จะมีการเลือกตั้ง ๖ คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ ชุมชนสวนผัก ชุมชนบัว ๑ ชุมชนบัว ๒ ชุมชนบัว ๓ ชุมชนโนนหมั่น ชุมชนโนนตาอู่ ชุมชนโนนสูง ชุมชนกระพี-ตลาดเก่า และได้กำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน





ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลโนนสูง

เทศบาลตำบลโนนสูง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้ง “ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลโนนสูง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น ส่งเสริมสุขภาพ ฝึกระวัง ป้องกันและควบคุมโรค รวมถึงการดูแลประชาชนให้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพ โดยเริ่มให้บริการตรวจรักษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนตำบลโนนสูง และประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ หรือติดต่อภารกิจอื่นๆ ในเขตตำบลโนนสูง ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน หากท่านใดประสงค์จะเข้ารับบริการดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลโนนสูง ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยจากเทศบาลตำบลโนนสูง





การทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เทศบาลตำบลโนนสูง

เนื่องจากพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ได้มีผู้ใช้น้ำประปาเป็นปริมาณมาก ประกอบกับเศษขยะมูลฝอยที่ปลิวเกลื่อนกลาดจากการถูกลมพัดกระจายไปตามบริเวณพื้นที่ต่างๆ ส่งผลให้เศษขยะปลิวไปอุดตันท่อระบายน้ำ ในกรณีนี้ เทศบาลตำบลโนนสูง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการลงพื้นที่ล้างทำความสะอาดภายในท่อระบายน้ำ และเก็บเศษชิ้นส่วนขยะมูลฝอยที่ก่อให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาท่ออุดตัน ลดปัญหาน้ำท่วมขัง และปัญหาแหล่งสะสมของเชื้อโรคในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยจากเทศบาลตำบลโนนสูง



การบริการตัดต้นไม้ เทศบาลตำบลโนนสูง



เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการเกิด พายุฤดูร้อน และสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดความสูญเสียจากเหตุวาทภัย โดยเฉพาะต้นไม้ ที่มีขนาดใหญ่ อาจส่งผลให้เกิดการล้มทับหลังคาบ้านเรือนพังเสียหาย ในกรณีนี้ เทศบาลตำบลโนนสูง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับกองช่าง ได้ดำเนินการลงพื้นที่ในการอำนวยความสะดวกด้านรถกระเช้า เพื่อตัดต้นไม้ที่สูง และให้บริการแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสูงที่มีความ ประสงค์ขอตัดกิ่งไม้ โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการตัดกิ่งไม้ ได้ที่ งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนสูง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๓๗๙๓๐๗ ด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยจากเทศบาลตำบลโนนสูง



การทำความสะอาดล้างตลาดสด เทศบาลตำบลโนนสูง

เนื่องจากตลาดสดเป็นสถานที่ประกอบกิจการ ทั้งการขายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารแปรรูป ซึ่งภายหลังจากประกอบกิจการแล้ว มักจะพบเศษขยะ เศษผัก เศษอาหาร และน้ำซัง อันเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค เพื่อให้เกิดความสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล และสุขอนามัยของพี่น้องประชาชน ในครั้งนี้ เทศบาลตำบลโนนสูง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล และงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการลงพื้นที่ล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลโนนสูง และจัดระเบียบพื้นที่ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งลดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงนำโรคต่างๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลโนนสูง



การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลตำบลโนนสูง



การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเป็นการลดอุบัติเหตุจากเศษวัสดุริมทางสัญจร ในครั้งนี้ เทศบาลตำบลโนนสูง โดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเก็บเศษขยะ เศษวัสดุริมทางสัญจร และในบริเวณที่สาธารณะ เพื่อรักษาความสะอาดและเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มวิสัยทัศน์และความปลอดภัยในการขับขี่ ด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยจากเทศบาลตำบลโนนสูง



เทศบาลตำบลโนนสูง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลที่เผยแพร่ จะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร และการดำเนินงานของเทศบาลอย่างทั่วถึง ทั้งในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล และผู้ที่สนใจทั่วไป และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการรับทราบ ข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลที่นำมาประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ที่ปรึกษา

นายณัฐพล ตะพาน้อย

คณะผู้จัดทำ

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

นางประภาพรรณ โพธิ์มีศรี
นายประกากร ปานกลาง
นางสาวจรรยา ฝ่ายกระโทก
นายศุภกิตติชาย ชุนนิล
นางจวีร์วรรณ วนิชวรากิจ

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

บรรณาธิการ

นายณัฐพล ตะพาน้อย

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง

ผู้ตรวจสอบข้อมูล

นางสาวพนิดา ใจสูงเสียม
นายชานนท์ กกสินเทียะ
นายกฤษณะ โพธิ์มีศรี
นางสาวสุกีสสร ปางจุ่ม
นางสาวจรรยา ฝ่ายกระโทก

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นิติกรชำนาญการ
นิติกรชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

“เทศบาลตำบลโนนสูงนำอยู่ การบริหารจัดการดี สาธารณูปโภคครบครัน
เกษตรกรรมก้าวหน้า การศึกษาก้าวหน้า ห่วงใยประชาชน ”



สแกน QR Code
เพื่อเข้าชม Website

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง

๑๔๕ ถนนศรีธานี ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ๓๑๑๖๐

โทร : ๐๔๕ - ๓๗๕๒๗๐ เว็บไซต์ WWW.NONSUNG.GO.TH



สแกน QR Code
เพื่อเข้าชม Facebook